

ปี 1 บทที่ 43

เรื่อง	โมเสส5 มานากับน้ำที่ไหลออกจากก้อนหิน
จุดประสงค์	พระเจ้าดูแลและให้ทุกสิ่งที่เป็นกับเรา
0	เด็กมาข้างหน้า
1	<p>คำถามทบทวน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คนอิสราเอลต้องทำอะไรกับเลือดของลูกแกะที่เขาฆ่าและเขาทำเพื่ออะไร 2. เมื่อชนชาติอิสราเอลเดินทางออกจากประเทศอียิปต์แล้วมีอะไรเกิดขึ้น 3. พระเจ้าสั่งให้โมเสสทำอะไรกับไม้เท้าและมีอะไรเกิดขึ้น 4. ชนชาติอิสราเอลฉลองอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น
3	อธิษฐานเพื่อเด็ก
4	เด็กออกไปข้างนอก
5	<p>แจ้งจุดประสงค์</p> <p>ชนชาติอิสราเอลอพยพจากประเทศอียิปต์โดยพระเจ้าทำการอัศจรรย์ เขากำลังเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพื่อไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา พวกเขามีความสุขกับการเดินทางออกจากประเทศอียิปต์ แต่พวกเขากำลังจะบ่นกับพระเจ้าต่อหน้าโมเสส</p>
8	<p>เนื้อเรื่อง มานากับน้ำที่ไหลออกจากหิน</p> <p>ใช้แผนที่จากบทที่ 42 ถ่ายเอกสารจากกระดาษ A3 คุณครูวาดเส้นทางการเดินทางของชนชาติอิสราเอลเอารูปภาพเล็ก ๆ แล้วระบายสีนำไปติดที่รูปภาพให้ถูกต้อง</p> <p>พระคัมภีร์ อพยพบทที่ 15,16,17 ข้อ 1-7</p> <p>พระคัมภีร์ 365 วัน วันที่ 8,9 มีนาคม</p> <p>Betty Lukens บทที่ 33-35</p>
25	<p>คำถาม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โมเสสทำอะไรที่เปลี่ยนน้ำขมเป็นน้ำที่สามารถดื่มได้ 2. ชนชาติอิสราเอลได้เน่อกินอย่างไร 3. อาหารที่พระเจ้าให้ที่ตกจากสวรรค์เรียกว่าอะไร 4. ชนชาติอิสราเอลที่บ่นหิวน้ำพระเจ้าประทานน้ำให้เขาดื่มได้อย่างไร
28	ท่องจำข้อพระคัมภีร์ เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 8 ข้อที่ 3 ซึ่งบอกว่า มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่ง

	เด็วก็หามีได้แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที้ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
33	<p>อธิษฐาน</p> <p>ให้เด็กเสนอข้ออธิษฐานให้เด็กคนหนึ่งอธิษฐานก่อนให้ครูอธิษฐานสรุป</p> <p>ให้ครูอธิษฐานในการนับถือพระเจ้าเพื่อพระองค์จะช่วยเหลือเราเพียงพระองค์เดียวและไม่กราบไหว้สิ่งต่างๆ</p>
35	<p>กิจกรรม</p> <p>งานฝีมือที่ 1:</p> <p>ทำมานาคั้วคินน้ำมัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้คินน้ำมันสีดำและสีขาว ถ้าไม่มีสีขาวใช้สีน้ำตาล 2. ก่อนเด็กเข้ามาในห้องเตรียมคินน้ำมันสีขาววางทั่วไปบนพื้นให้เด็กหาจนพบ 3. ให้เด็กทำหม้อและจานจากคินน้ำมัน 4. ให้เด็กทำขนมต่างๆ จากมานาที่เขาสะสมไว้. 5. ให้เด็กเล่นทอดและอบขนมกิน <p>งานฝีมือที่ 2:</p> <p>ระบายสี (เลือกจากรูปภาพ 2 ภาพ)</p> <p>งานฝีมือที่ 3:</p> <p>ให้คุณครูเตรียมกระดาษสีขาว, คินสอสี, สีน้ำ, พู่กัน, น้ำ, แก้วสำหรับใส่น้ำ คุณครูแจกกระดาษสีขาวให้เด็กทุกคนวาดรูปตามเรื่องที่เขาชอบ</p>
60	จบ



